

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	สำเนาหนังสือเห็นชอบจาก สผ. และเงื่อนไขที่โครงการต้องปฏิบัติตามรายงาน
ภาคผนวก ข	หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ
ภาคผนวก ข-1	หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด
ภาคผนวก ข-2	หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ภาคผนวก ข-3	ใบรับหนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ตรี
ภาคผนวก ข-4	ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร
ภาคผนวก ข-5	หนังสือรายงานผลการฝึกดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2562
ภาคผนวก ค	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค-1	หนังสือแจ้งแผนการดำเนินโครงการจากผู้พัฒนาโครงการไปยังสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง
ภาคผนวก ค-2	หนังสือขอความอนุเคราะห์จากผู้พัฒนาโครงการ ขอความอนุเคราะห์การให้บริการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ภาคผนวก ค-3	หนังสือแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากผู้พัฒนาโครงการ ไปยังผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง
ภาคผนวก ค-4	รายการคำนวณการออกแบบโครงสร้างรองรับแผ่นดินไหว
ภาคผนวก ค-5	รายการคำนวณการถ่ายเทความร้อนรวมของอาคาร
ภาคผนวก ค-6	คู่มือระเบียบการพักอาศัย
ภาคผนวก ค-7	แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1)
ภาคผนวก ค-8	รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)
ภาคผนวก ค-9	สัญญาบริการกำจัดสัตว์พาหะนำโรค
ภาคผนวก ค-10	สัญญาบริการดูแลสวน
ภาคผนวก ค-11	แผนการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด
ภาคผนวก ค-12	แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปี 2563
ภาคผนวก ค-13	Check Sheet For Preventive Maintenance ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
ภาคผนวก ค-14	Check Sheet For Preventive Maintenance ระบบประปา
ภาคผนวก ค-15	Check Sheet For Preventive Maintenance ระบบบำบัดน้ำเสีย
ภาคผนวก ค-16	Check Sheet For Preventive Maintenance ระบบไฟฟ้า
ภาคผนวก ง	หนังสือรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง-1	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
ภาคผนวก ง-2	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ : ค่าความเป็นกรด-ด่าง และคลอรีน
ภาคผนวก ง-3	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
ภาคผนวก จ	สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ฉ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ฉ-1	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
ภาคผนวก ฉ-2	คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
ภาคผนวก ช	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์